

THÔNG BÁO

Kết luận của Thường trực HĐND phường về việc giám sát công tác quản lý trật tự đô thị trên địa bàn phường

Ngày 02 tháng 10 năm 2024, sau khi nghe Đoàn giám sát theo Quyết định số 04/QĐ-HĐND ngày 27/8/2024 của HĐND phường Thái Hòa về việc thành lập đoàn giám sát của Thường trực HĐND phường giám sát công tác quản lý trật tự đô thị trên địa bàn phường. Ông Bùi Trọng Nghĩa, Phó Chủ tịch HĐND phường đã có ý kiến chỉ đạo và kết luận công tác giám sát như sau:

- Thống nhất với báo cáo và nhận xét của Đoàn giám sát, thời gian qua công tác quản lý Nhà nước về công tác quản lý trật tự đô thị được UBND phường quan tâm chỉ đạo nên đã đạt được nhiều kết quả như:

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ TRONG LĨNH VỰC TRẬT TỰ ĐÔ THỊ NĂM 2024

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành

Căn cứ Kế hoạch số 1363/KH-UBND ngày 28/0/2024 của UBND thành phố Tân Uyên về việc chấn chỉnh trật tự đô thị trên địa bàn thành phố Tân Uyên trong năm 2024 với chủ đề “Đô thị văn minh, nghiêm minh xử lý”.

Căn cứ Nghị quyết số 63-NQ/ĐU ngày 29/01/2024 của Đảng ủy phường Thái Hòa về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác chính trang và quản lý trật tự đô thị, trật tự xây dựng trên địa bàn phường Thái Hòa năm 2024.

UBND phường ban hành Kế hoạch số 49/KH-UBND ngày 01/4/2024 về việc chính trang và quản lý trật tự đô thị, trật tự xây dựng trên địa bàn phường năm 2024 và Kế hoạch số 85/KH-UBND ngày 30/7/2024 về việc tổ chức thực hiện ngày thứ bảy văn minh trên địa bàn phường.

Qua đó UBND phường đã rà soát, kiện toàn Tổ Quản lý trật tự đô thị phường theo Quyết định số 318/QĐ-UBND ngày 23/9/2024 với 25 thành viên gồm các ban ngành, đoàn thể, các trưởng khu phố, công an, quân sự do đ/c Phó chủ tịch UBND phường làm tổ trưởng và ban ban Quy chế tổ chức và hoạt động của Tổ Quản lý trật tự phường. Tổ quản lý trật tự đô thị thực hiện nhiệm vụ quản lý trật tự xây dựng, trật tự đô thị, môi trường tại phường.

Trên cơ sở kiện toàn Tổ TTĐT hàng quý đã xây dựng lịch ra quân, phối hợp với các ngành có liên quan nhất là công an đồng loạt triển khai các giải pháp nhằm lập lại trật tự đô thị, vệ sinh môi trường và an toàn giao thông trên địa bàn phường.

2. Kết quả tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, các văn bản có liên quan đến công tác đảm bảo trật tự đô thị



UBND phường đã tổ chức triển khai Kế hoạch số 49/KH-UBND ngày 01/4/2024 về chấn chỉnh trật tự đô thị trên địa bàn phường Thái Hòa trong năm 2024 với chủ đề “Đô thị văn minh, nghiêm minh xử lý”; Quyết định số 41/2022/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định phân cấp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Dương; Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt tại các cuộc họp giao ban hàng tuần của phường; ngày Pháp luật; các cuộc họp tại khu phố... Kết quả lồng ghép tuyên truyền trong các cuộc họp được 14 cuộc với 256 lượt người tham dự.

UBND phường đã phối hợp với UBMTTQVN phường, các đoàn thể phường tổ chức lồng ghép tuyên truyền trong các buổi họp giao ban hàng tuần của các đoàn thể; nhóm zalo, tuyên truyền thông qua các buổi họp dân, các buổi tiếp xúc cử tri giúp nhân dân nhận thức và ý thức chấp hành các quy định của pháp luật trong lĩnh vực trật tự xây dựng, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường. Kết quả, đã tuyên truyền được 31 cuộc với 1.336 lượt người tham dự.

Trong 9 tháng đầu năm 2024 UBND phường đã chỉ đạo Tổ trật tự đô thị phường triển khai đến 8 khu phố gửi thông báo lập lại trật tự đô thị và cho các hộ kinh doanh dọc các tuyến đường ký cam kết. Thông báo trên đài truyền thanh xử lý các hành vi, vi phạm lấn chiếm hành lang vỉa hè trên các tuyến đường thuộc địa bàn phường. Đồng thời, UBND phường thường xuyên đưa tin, bài viết chuyên đề về lĩnh vực trật tự xây dựng, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường nhằm nâng cao ý thức, nhận thức của mọi tầng lớp nhân dân trong việc thực hiện pháp luật về trật tự đô thị, xây dựng; tuyên truyền vận động nhân dân cùng tham gia giám sát, phát hiện, phản ánh để xử lý kịp thời các hành vi vi phạm về trật tự xây dựng, đô thị; tạo hiệu ứng cộng đồng có ý thức chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự xây dựng, đô thị trên địa bàn phường. Kết quả lồng ghép tuyên truyền trong các cuộc họp; tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh phường được 49 giờ 26 phút về trật tự xây dựng, trật tự đô thị, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường.

3. Kết quả tuần tra, xử lý vi phạm trong lĩnh vực trật tự đô thị

Trong 9 tháng đầu năm UBND phường chỉ đạo Tổ trật tự đô thị phường thường xuyên thực hiện công tác tuần tra, kiểm tra, xử lý nghiêm việc xây dựng lấn chiếm hành lang, vỉa hè, tụ tập, mua bán gây mất trật tự an toàn giao thông tại các tuyến, trục đường chính trên địa bàn phường cũng như các khu vực tập trung đông dân cư, công ty, chợ, trường học... Đồng thời Tổ trật tự đô thị phường tiến hành ra quân lập lại trật tự tháo dỡ các biển, bảng quảng cáo lấn chiếm hành lang vỉa hè tại tuyến từ Chợ Tân Ba đến Cầu Ông Tiếp, tuyến Chợ Tân Ba đến tua 12, tuyến từ Tua 12 đến Cống Bà 6 Cón. Kết quả đã tháo dỡ tạm giữ 45 biển, bảng quảng cáo và 04 mái che.

Qua đó UBND phường đã chỉ đạo Tổ trật tự đô thị tiến hành làm việc các hộ dân dựng các công trình tiền chế lấn chiếm hành lang an toàn đường bộ làm mất mỹ quan đô thị: Hộ ông năm Tùng (khu phố Phước Hải); hộ ông Nguyễn Văn Kiệt, bà Trần Thị Dung, ông Nguyễn Chí Trung (khu phố Vĩnh Phước), các hộ mua bán dọc tuyến đường từ Quán Mười Chén đến chân cầu Thanh Hội và các hộ

mua bán dọc tuyến đường từ chùa Quan Âm đến Quán cà phê 361. Qua làm việc các hộ dân tự tháo dỡ công trình tiền chế khôi phục lại hiện trạng ban đầu.

Đồng thời, Tổ trật tự đô thị phường ra quân lập lại trật tự đô thị được 326 cuộc với 2.535 lượt người tham dự. Qua đó đã lập 33 biên bản vi phạm hành chính bán hàng rong, tạm giữ 26 giấy tờ, 11 xe, 4 giỏ nhựa; thu giữ: 01 xe mọt, 19 xe đẩy, 34 cái bàn, 42 cái ghế, 1 bếp gas, 81 bảng hiệu, 35 cái cân, 47 cây dù, 22 loa tay, 608 kg rau, củ, quả các loại, 63 vật dụng khác...

Ngoài ra thực hiện Kế hoạch ngày thứ bảy văn minh UBND phường đã triển khai đến BDH 8 khu phố, hàng tuần vào ngày thứ bảy đều ra quân dọn dẹp trên các tuyến đường trên địa bàn khu phố nói riêng và địa bàn phường nói chung.

II. ĐÁNH GIÁ

1. Ưu điểm

UBND phường Thái Hòa đã chỉ đạo các Cán bộ chuyên môn thực hiện việc tập trung kiểm tra xử lý các trường hợp vi phạm về trật tự đô thị, từ đó đã góp phần làm giảm đáng kể các hộ kinh doanh, buôn bán lấn chiếm hành lang, vỉa hè trên địa bàn phường.

Sự phối hợp đồng bộ của các ngành chuyên môn, Ban điều hành các khu phố trong việc phối hợp rà soát và kiểm tra các hộ kinh doanh, buôn bán lấn chiếm hành lang, vỉa hè và xử lý trong các lĩnh vực kinh doanh, môi trường, đất đai, PCCC đối với các trường hợp vi phạm và buộc ngưng hoạt động.

2. Hạn chế

Tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường làm nơi kinh doanh, buôn bán, đỗ xe không đúng nơi quy định ảnh hưởng đến ATGT vẫn còn diễn ra khi không có lực lượng chức năng.

Còn một số ít trường hợp cố tình lắp đặt biển hiệu quảng cáo, xây dựng mái che, làm bậc tam cấp trên vỉa hè, cải tạo vỉa hè không đúng quy định..... có lúc chưa được giải quyết kịp thời.

Các hộ kinh doanh cố tình vi phạm, UBND phường chưa có biện pháp xử lý và buộc chấm dứt hành vi vi phạm.

Đề phát huy việc thực hiện quản lý trật tự đô thị ở địa phương và khắc phục những hạn chế đề nghị UBND tiếp tục thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể như sau:

- Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 12-KH/ĐU ngày 20/10/2020 của Đảng ủy phường Thái Hòa về thực hiện Chương trình số 03-CTr/TU ngày 22/6/2020 của Thị ủy Tân Uyên về xây dựng thị xã (nay là thành phố) Tân Uyên đạt đô thị loại II trước năm 2025 và phát triển theo hướng đô thị thông minh. Huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị từ phường đến khu phố trong công tác quản lý trật tự đô thị; xác định đây là một nhiệm vụ quan trọng, cần quyết liệt, tập trung thực hiện thường xuyên và liên tục.

- Tăng cường tuyên truyền, vận động trên hệ thống đài truyền thanh, kết hợp tuyên truyền lưu động, tuyên truyền thông qua các hội nghị, các buổi tiếp xúc cử tri để tạo sự lan tỏa, nâng cao ý thức tự giác của các tổ chức, cá nhân trong việc chấp hành các quy định của nhà nước về trật tự đô thị.



- Kiên quyết xử lý cán bộ được phân công phụ trách để xảy ra sai phạm mà không phát hiện, không lập hồ sơ xử lý. Nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân, xử lý nghiêm những hộ dân đã ký cam kết nhưng vẫn lấn chiếm hành lang, vỉa hè làm nơi kinh doanh, buôn bán và những hành vi khác vi phạm trật tự đô thị.

- Tổ chức, rà soát, kiện toàn Tổ trật tự đô thị và Tổ tự quản về xây dựng tại các khu phố; thường xuyên tổ chức ra quân kiểm tra, chấn chỉnh trật tự đô thị đảm bảo mỹ quan đô thị, vệ sinh môi trường; Kiên quyết xử lý nghiêm, kịp thời, đúng pháp luật đối với các hành vi vi phạm.

- Xử lý nghiêm đối với những trường hợp vi phạm trật tự đô thị; nắm chắc nhân thân, lai lịch và hoàn cảnh của những người buôn bán hàng rong, nhỏ lẻ trên các tuyến đường để có biện pháp vận động, hướng tạo điều kiện thích hợp để người dân ổn định nơi buôn bán.

- Tăng cường tần suất tuần tra, xử lý vi phạm trật tự đô thị, kết hợp xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông đường bộ trong những giờ cao điểm của buổi sáng, trưa, chiều (nhất là đối với các lỗi vi phạm: đi ngược chiều; dừng, đỗ xe ở lòng đường, hè phố gây cản trở giao thông). Chú trọng các tuyến đường như: từ tua 12 đến công bà Sáu Cón, đường ĐH 402 Phước Hải, đường từ cầu Ông Tiếp đến chợ Tân Ba...

- Thường trực HĐND, Ban Kinh tế-Xã hội phường sau giám sát tiếp tục theo dõi, đôn đốc thường xuyên việc giải quyết những nội dung đã nêu trong Báo cáo kết quả giám sát.

Trên đây là ý kiến kết luận của Thường trực HĐND phường về công tác giám sát của Thường trực HĐND. Nay thông báo đến UBND phường và các Cán bộ chuyên môn có liên quan để tiếp tục tổ chức thực hiện hoàn thành nghị quyết HĐND đề ra.

Nơi nhận:

- Thường trực HĐND thành phố;
- ĐU-UBND-UBMTTQ phường;
- Nhóm đại biểu;
- Đoàn giám sát;
- Cơ sở dữ liệu HĐND tỉnh Bình Dương;
- Lưu: VT.

**TM. THƯỜNG TRỰC HĐND
PHÓ CHỦ TỊCH**



Bùi Trọng Nghĩa

Số: 164/BC-UBND

Thái Hòa, ngày 20 tháng 9 năm 2024

BÁO CÁO

Công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực trật tự đô thị trên địa bàn phường Thái Hòa năm 2024

Căn cứ Thông báo số 07/TB-ĐGS ngày 28/8/2024 của Hội đồng nhân dân phường Thái Hòa về tổ chức Đoàn giám sát công tác quản lý trật tự đô thị trên địa bàn phường Thái Hòa.

Nay UBND phường báo cáo công tác quản lý trật tự đô thị trên địa bàn phường Thái Hòa như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

Phường Thái Hòa là đơn vị hành chính loại một, là một trong những địa bàn trọng điểm về kinh tế - xã hội của thành phố Tân Uyên, là cửa ngõ phía Nam của thành phố giáp ranh với các địa bàn trọng điểm như: Thành phố Biên Hòa, Thành phố Dĩ An, Thành phố Thuận An,... với diện tích tự nhiên 1.138,44 ha, được chia thành 08 khu phố với 47 tổ dân phố. Toàn phường hiện có 3.440 hộ thường trú với 15.968 nhân khẩu, tạm trú: 4.860 hộ, 25.726 nhân khẩu.

Cùng với sự đầu tư phát triển công nghiệp của thành phố Tân Uyên, phường Thái Hòa đã thu hút nhiều doanh nghiệp đến đầu tư và thu hút một lượng lớn lao động đến làm ăn, sinh sống tại địa phương góp phần giải quyết tốt việc làm, nâng cao đời sống kinh tế cho người dân, hiện phường có 157 công ty doanh nghiệp ngành nghề sản xuất chủ yếu là may mặc, giày da và chế biến gỗ; tổng số hộ kinh doanh thương mại - dịch vụ là 1.970 hộ (kinh doanh các ngành nghề gồm: tạp hóa, may mặc, phụ liệu ngành tóc, lương thực, thực phẩm,...), có 642 cơ sở trọ và 05 chợ (chợ Tân Ba, Phước An, Thái Hòa, Vị Hảo, chợ đêm Đức Thành); Tuy nhiên bên cạnh những thuận lợi với tốc độ phát triển kinh tế nhanh và cơ cấu kinh tế tập trung phát triển về công nghiệp thương mại - dịch vụ, tỷ lệ người nhập cư cũng tăng lên qua đó việc quản lý nhà nước trong lĩnh vực trật tự đô thị cũng gặp nhiều thách thức, và một trong những khó khăn lớn nhất là do ý thức chấp hành pháp luật trong lĩnh vực trật tự đô thị của một bộ phận người dân chưa cao. Vì vậy tạo áp lực trong công tác quản lý nhà nước về trật tự đô thị trên địa bàn phường.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC TUẦN TRA VÀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC TRẬT TỰ ĐÔ THỊ NĂM 2024

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành

Căn cứ kế hoạch số 1363/KH-UBND ngày 28/03/2024 của UBND thành phố Tân Uyên về việc chấn chỉnh trật tự đô thị trên địa bàn thành phố Tân Uyên trong năm 2024 với chủ đề “Đô thị văn minh, nghiêm minh xử lý”.

Căn cứ Nghị quyết số 63-NQ/ĐU ngày 29/01/2024 của Đảng ủy phường Thái Hòa về Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác chính trang và quản lý trật tự đô thị, trật tự xây dựng trên địa bàn phường Thái Hòa năm 2024.

UBND phường ban hành Kế hoạch số 49/KH-UBND ngày 01/4/2024. Về việc chính trang và quản lý trật tự đô thị, trật tự xây dựng trên địa bàn phường năm 2024 và Kế hoạch số 85/KH-UBND ngày 30/7/2024 về việc tổ chức thực hiện ngày thứ bảy văn minh trên địa bàn phường.

Qua đó UBND phường đã rà soát, kiện toàn Tổ Quản lý trật tự đô thị phường theo Quyết định số 318/QĐ-UBND ngày 23/9/2024 với 25 thành viên gồm các ban ngành, đoàn thể, các trưởng khu phố, công an, quân sự do đ/c Phó chủ tịch làm tổ trưởng và ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Tổ Quản lý trật tự phường. Tổ quản lý trật tự đô thị chịu thực hiện nhiệm vụ quản lý trật tự xây dựng, trật tự đô thị, môi trường tại phường.

Trên cơ sở kiện toàn Tổ TTĐT hàng quý đã xây dựng lịch ra quân, phối hợp với các ngành có liên quan nhất là công an đồng loạt triển khai các giải pháp nhằm lập lại trật tự đô thị, vệ sinh môi trường và an toàn giao thông trên địa bàn phường.

2. Kết quả tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, các văn bản có liên quan đến công tác đảm bảo trật tự đô thị.

UBND phường tổ chức triển khai Kế hoạch số 49/KH-UBND ngày 01/4/2024 về chấn chỉnh trật tự đô thị trên địa bàn phường Thái Hòa trong năm 2024 với chủ đề “ Đô thị văn minh, nghiêm minh xử lý”; Quyết định số 41/2022/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định phân cấp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Dương; Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt tại các cuộc họp ban hàng tuần của phường; ngày Pháp luật; các cuộc họp tại khu phố...Kết quả lồng ghép tuyên truyền trong các cuộc họp được 14 cuộc với 256 lượt người tham dự.

UBND phường phối hợp với UBMTTQVN phường, các đoàn thể phường tổ chức lồng ghép tuyên truyền trong các buổi họp giao ban hàng tuần của các đoàn thể; nhóm zalo, tuyên truyền thông qua các buổi họp dân, các buổi tiếp xúc cử tri giúp nhân dân nhận thức và ý thức chấp hành các quy định của pháp luật trong lĩnh vực trật tự xây dựng, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường. Kết quả, đã tuyên truyền được 31 cuộc với 1.336 lượt người tham dự.

Trong 9 tháng đầu năm 2024 UBND phường đã chỉ đạo Tổ trật tự đô thị phường triển khai đến 8 khu phố gửi thông báo lập lại trật tự đô thị và cho các hộ kinh doanh dọc các tuyến đường ký cam kết. Thông báo trên đài truyền thanh xử lý các hành vi, vi phạm lấn chiếm hành lang vỉa hè trên các tuyến đường thuộc địa bàn phường. Đồng thời, UBND phường thường xuyên đưa tin, bài viết chuyên đề về lĩnh vực trật tự xây dựng, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường nhằm nâng cao ý thức, nhận thức của mọi tầng lớp nhân dân trong việc thực hiện pháp luật về trật tự đô thị, xây dựng; tuyên truyền vận động nhân dân cùng tham gia

giám sát, phát hiện, phản ánh để xử lý kịp thời các hành vi vi phạm về trật tự xây dựng, đô thị; tạo hiệu ứng cộng đồng có ý thức chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự xây dựng, đô thị trên địa bàn phường. Kết quả lồng ghép tuyên truyền trong các cuộc họp; tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh phường được 49 giờ 26 phút về trật tự xây dựng, trật tự đô thị, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường.

3. Kết quả tuần tra, xử lý vi phạm trong lĩnh vực trật tự đô thị

Trong 9 tháng đầu năm UBND phường chỉ đạo Tổ trật tự đô thị phường xuyên thực hiện công tác tuần tra, kiểm tra, xử lý nghiêm việc xây dựng lấn chiếm hành lang, vỉa hè, tụ tập, mua bán gây mất trật tự an toàn giao thông tại các tuyến, trục đường chính trên địa bàn phường cũng như các khu vực tập trung đông dân cư, công ty, chợ, trường học... Đồng thời Tổ trật tự đô thị phường tiến hành ra quân lập lại trật tự tháo dỡ các biển, bảng quảng cáo lấn chiếm hành lang vỉa hè tại tuyến từ Chợ Tân Ba đến Cầu Ông Tiếp; tuyến Chợ Tân Ba đến tua 12; tuyến từ Tua 12 đến Công Bà 6 Cón. Kết quả đã tháo dỡ tạm giữ 45 biển, bảng quảng cáo và 04 mái che.

Qua đó UBND phường đã chỉ đạo Tổ trật tự đô thị tiến hành làm việc các hộ dân dựng các công trình tiền chế lấn chiếm hành lang an toàn đường bộ làm mất mỹ quan đô thị: Hộ ông năm Tùng (khu phố Phước Hải); hộ ông Nguyễn Văn Kiệt, bà Trần Thị Dung, ông Nguyễn Chí Trung (khu phố Vĩnh Phước), các hộ mua bán dọc tuyến đường từ quán Mười Chén đến chân cầu Thạnh Hội và các hộ mua bán dọc tuyến đường từ chùa Quan Âm đến quán cafe 361. Qua làm việc các hộ dân tự tháo dỡ công trình tiền chế khôi phục lại hiện trạng ban đầu.

Đồng thời, Tổ trật tự đô thị phường thường xuyên tiến hành ra quân lập lại trật tự đô thị được 326 cuộc với 2535 lượt người tham dự. Qua đó đã lập 33 biên bản vi phạm hành chính bán hành rong, tạm giữ 26 giấy tờ, 11 xe, 4 giỏ nhựa thu giữ: 01 xe mọt, 19 xe đẩy, 34 cái bàn, 42 cái ghế, 1 bếp gas, 81 bảng hiệu, 35 cái cân, 47 cây dù, 22 loa tay, 608 kg rau, củ, quả các loại, 63 vật dụng khác...

Ngoài ra thực hiện Kế hoạch ngày thứ bảy văn minh UBND phường đã triển khai đến BDH 8 khu phố, hàng tuần vào ngày thứ bảy đều ra quân dọn dẹp trên các tuyến đường trên địa bàn khu phố nói riêng và địa bàn phường nói chung.

III. NHẬN XÉT – ĐÁNH GIÁ

1. Về thuận lợi

Được sự quan tâm của UBND thành phố và sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của Đảng ủy phường, sự phối hợp tốt với mặt trận tổ quốc và các đoàn thể trong công tác lập lại trật tự đô thị góp phần nâng cao ý thức của cộng đồng dân cư trong việc giữ gìn mỹ quan đô thị xanh sạch đẹp trên địa bàn phường.

2 Khó khăn, hạn chế:

- Khó khăn:

Tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường làm nơi kinh doanh, buôn bán, đỗ xe không đúng nơi quy định ảnh hưởng đến ATGT vẫn còn diễn ra khi không có lực lượng chức năng.

- Hạn chế:

Mặc dù UBND phường tăng cường chỉ đạo xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trật tự đô thị. Tuy nhiên vẫn còn một số ít trường hợp cố tình lắp đặt biển hiệu quảng cáo, xây dựng mái che, làm bậc tam cấp trên vỉa hè, cải tạo vỉa hè không đúng quy định..... có lúc chưa được giải quyết kịp thời.

3. Nguyên nhân:

- Do ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận người dân chưa cao; một số trường hợp người dân buôn bán với hình thức bung bê gây khó khăn trong công tác xử lý.

- Tổ trật tự đô thị đa số các thành viên với vai trò kiêm nhiệm, từ đó việc thực hiện kế hoạch ra quân lập lại trật tự đô thị và xử lý các trường hợp vi phạm có lúc chưa kịp thời.

IV. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ TRONG THỜI GIAN TỚI

- Thường xuyên rà soát, kiện toàn tổ TTĐT đảm bảo số lượng, thành phần để thực hiện tốt nhiệm vụ.

- Tiếp tục duy trì công tác lập lại trật tự đô thị, trật tự xây dựng, văn minh đô thị, vệ sinh môi trường đô thị và an toàn giao thông trên địa bàn.

- Tiếp tục tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân, nhất là qua hệ thống Đài truyền thanh và hệ thống loa lưu động của địa phương.

- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự đô thị bằng nhiều hình thức nhằm nâng cao nhận thức của người dân trong chấp hành pháp luật về TTĐT.

- Tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, kịp thời xử lý khi phát hiện vi phạm trong lĩnh vực TTĐT.

- Phát huy vai trò, trách nhiệm của cán bộ chuyên môn và BDH các khu phố trong việc quản lý, phát hiện báo cáo và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm trong lĩnh vực TTĐT trên địa bàn.

Trên đây là báo cáo công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực trật tự đô thị trên địa bàn phường Thái Hòa./.

Nơi nhận:

- TT HĐND phường;
- TT UBND phường;
- Đoàn giám sát;
- Lưu: VT, XD.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Trung Thật

Số: 07/TB-ĐGS

Thái Hòa, ngày 28 tháng 8 năm 2024

THÔNG BÁO

Giám sát công tác quản lý trật tự đô thị trên địa bàn phường Thái Hòa

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Hoạt động giám sát của Quốc Hội và Hội đồng nhân dân ngày 20 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 04/QĐ-HĐND ngày 27/8/2024 của HĐND phường Thái Hòa về việc thành lập Đoàn giám sát công tác quản lý trật tự đô thị trên địa bàn phường Thái Hòa;

Đoàn giám sát của Thường trực HĐND phường xây dựng Thông báo về thành phần, đối tượng, nội dung và thời gian giám sát cụ thể như sau:

I. Đoàn giám sát của Hội đồng nhân dân phường

Đoàn giám sát theo Quyết định số 04/QĐ-HĐND ngày 27/8/2024 của HĐND phường Thái Hòa về việc thành lập Đoàn giám sát công tác quản lý trật tự đô thị trên địa bàn phường Thái Hòa.

II. Đối tượng kiểm soát

Ủy ban nhân dân phường Thái Hòa.

III. Nội dung, thành phần, địa điểm, thời gian giám sát

1. Nội dung

- Công tác triển khai các văn bản chỉ đạo của cấp thành phố và Nghị quyết số 63-NQ/ĐU ngày 29/01/2024 của Đảng ủy phường Thái Hòa về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác chính trang và quản lý trật tự đô thị, trật tự xây dựng trên địa bàn phường Thái Hòa năm 2024.

- Kết quả thực hiện các văn bản chỉ đạo của cấp thành phố và Nghị quyết của Đảng ủy phường về công tác chính trang và quản lý trật tự đô thị trên địa bàn phường Thái Hòa từ tháng 01 năm 2024 đến thời điểm giám sát.

- Phương hướng, giải pháp thực hiện nhiệm vụ còn lại trong năm 2024 và những năm tiếp theo.

- Ưu điểm, thuận lợi và nguyên nhân.

- Khó khăn, hạn chế và nguyên nhân. Những đề xuất, kiến nghị của Ủy ban nhân dân trong thời gian tới.

2. Thành phần tham dự

- Đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân phường Thái Hòa.

- Cán bộ chuyên môn có liên quan do Ủy ban nhân dân mời.

Số: 04/QĐ-HĐND

Thái Hòa, ngày 27 tháng 8 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Đoàn giám sát công tác quản lý trật tự đô thị trên địa bàn phường Thái Hòa

THƯỜNG TRỰC HĐND PHƯỜNG THÁI HÒA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức
chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Hoạt động giám sát của Quốc Hội và Hội đồng nhân dân ngày
20 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Chương trình số 04/CTr-HĐND ngày 27 tháng 12 năm 2023 của
HĐND phường Thái Hòa về chương trình giám sát của Thường trực HĐND
phường năm 2024;

Xét năng lực trình độ và đạo đức của Đại biểu Hội đồng nhân dân phường.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của HĐND phường gồm các
ông (bà) có tên sau:

1. Ông Bùi Trọng Nghĩa	Phó Chủ tịch HĐND phường	Trưởng đoàn
2. Bà Lâm Thị Kim Ngân	Trưởng Ban Pháp chế HĐND phường	Phó đoàn
3. Ông Tống Văn Tấn	Đại biểu HĐND phường	Thành viên
4. Ông Nguyễn Ngọc Thuận	Đại biểu HĐND phường	Thành viên
5. Ông Phạm Văn Hai	Đại biểu HĐND phường	Thành viên
6. Ông Nguyễn Quốc Dũng	Đại biểu HĐND phường	Thành viên
7. Ông Phạm Hữu Thiệt	Đại biểu HĐND phường	Thành viên
8. Ông Lý Quang Thông	Đại biểu HĐND phường	Thành viên
9. Bà Nguyễn Bảo Trân	Công chức VP-TK	Thư ký

* Mời đại diện UBMTTQ, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân,
Hội Cựu chiến binh, ông Đỗ Văn Thiện - Thanh tra nhân dân phường tham gia
cùng Đoàn giám sát.

Điều 2. Đoàn Giám sát có trách nhiệm xây dựng kế hoạch giám sát chuyên
đề về công tác quản lý trật tự đô thị trên địa bàn phường. Nhiệm vụ, quyền hạn
của Đoàn Giám sát theo quy định tại khoản 02, Điều 70 Luật Hoạt động giám sát
của Quốc Hội và Hội đồng nhân dân ngày 20 tháng 11 năm 2015.

Điều 3. Công chức VP-TK và các ông (bà) có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- TT HĐND thành phố;
- Các Nhóm đại biểu;
- Lưu: VT.

**TM. THƯỜNG TRỰC HĐND
PHÓ CHỦ TỊCH**



[Handwritten signature]
Bùi Trọng Nghĩa



Thái Hòa, ngày 28 tháng 8 năm 2024

ĐỀ CƯƠNG

Giám sát công tác quản lý trật tự đô thị trên địa bàn phường Thái Hòa

I. Đặc điểm tình hình

Khái quát chung về tình hình trật tự đô thị trên địa bàn phường còn tồn tại, khó khăn đến thời điểm giám sát.

II. Kết quả thực hiện

1. Công tác triển khai các văn bản chỉ đạo của cấp thành phố và Nghị quyết số 63-NQ/ĐU ngày 29/01/2024 của Đảng ủy phường về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác chính trang và quản lý trật tự đô thị, trật tự xây dựng trên địa bàn phường Thái Hòa năm 2024.

2. Kết quả thực hiện các văn bản chỉ đạo của cấp thành phố và Nghị quyết của Đảng ủy phường về công tác chính trang và quản lý trật tự đô thị trên địa bàn phường Thái Hòa từ tháng 01 năm 2024 đến thời điểm giám sát.

3. Phương hướng, giải pháp thực hiện nhiệm vụ còn lại trong năm 2024 và những năm tiếp theo.

III. Đánh giá

- Ưu điểm, thuận lợi và nguyên nhân.
- Khó khăn, hạn chế và nguyên nhân. Những đề xuất, kiến nghị của Ủy ban nhân dân phường trong thời gian tới.

Lưu ý: Xây dựng Báo cáo gửi trước cho Đoàn giám sát trước ngày 20/9/2024./.

